
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชา กัญชง กระท่อม  

ปรับปรุงประกาศ ก.สธ. เร่ือง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์ , แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, 
บ้านเมือง, เดลินิวส์, ผู ้จ ัดการ, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาไท, กท.ธุรกิจ, bbc, isaranews, ch3plus, 
thebangkokinsight, newtv, soudhitalk, topnews, ch7, voicetv, workponttoday) 
     - กรณี นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยและกรรมการแพทยสภา ร่วมกับ ส.ส.พรรคฝ่าย
ค้านยื่นต่อศาลปกครองเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 8 ก.พ. 2565 โดยให้ "พืชกัญชา" กลับเข้าไปอยู่
ในรายชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แนะนำให้ สธ. ออกประกาศมา
ควบคุมให้เข้มงวดจะดีกว่าการแก้ไขกฎหมายแล้วเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 นั้น 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า เข้าใจถึงความหวังดีของนายวิษณุ และขอบคุณที่ให้
คำแนะนำ ทางคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้นำคำแนะนำดังกล่าวมาหารือในที่ประชุม
และมีมติให้ปรับปรุงประกาศสมุนไพรควบคุมฉบับเดิม ที่ประกาศไปเมื่อ 16 มิ.ย. 2565 เมื่อผ่านความเห็นเรียบร้อยแล้ว ใน
ฐานะ รมว.สธ. จึงได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565  เพื่อให้เกิดการ
ป้องกันอย่างครอบคลุมและยังคงใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาได้สูงสุด โดยการปรับปรุงประกาศสมุนไพรควบคุมจากที่คุมกัญชา
ทั้งต้น เป็นการคุมเฉพาะช่อดอกกัญชา โดยมีข้อกำหนดว่า หากจะนำช่อดอกกัญชาไปใช้เพื่อศึกษา จำหน่ายหรือแปรรูป ให้ขอ
อนุญาตกับกรมแพทย์แผนไทยฯ ก่อน ห้ามจำหน่ายให้กับเด็ก คนท้อง นักศึกษา รวมถึงห้ามขายออนไลน์ ตู้อัตโนมัติ และห้าม
โฆษณา คล้ายคลึงกับเนื้อหาที่ถูกกำหนดในร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ มีความครอบคลุมและชัดเจนที่สุด รองรับทุกข้อห่วงใย  ส่วน
กรณี นพ.สมิทธ์ิ ร่วมกับพรรคฝ่ายค้าน ตนไม่เคยรู้จักและไม่ทราบว่าเป็นใคร สอบถามทาง ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 
นายกแพทยสภา และ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ยืนยันว่าพฤติกรรมของ นพ.สมิทธิ ์ เป็น
พฤติกรรมส่วนตัวและไม่ได้รับความเห็นชอบใด ๆ จากแพทยสภา 
      - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงประเด็นการออกประกาศ
สมุนไพรควบคุมกัญชา ฉบับปรับปรุงว่า เป็นการปรับปรุงจากฉบับเดิมที่คุมเข้มกัญชาทั้งต้น ทำให้การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การแพทย์ สุขภาพและเศรษฐกิจทำได้ยาก ซึ่งมีการคาดไว้ว่าเมื่อมี พ.ร.บ.กัญชาฯ ก็จะยกเลิกประกาศฉบับเดิม แต่ขณะนี้ร่าง 
พ.ร.บ.กัญชาฯ ยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องมีการควบคุมกัญชาพร้อมกับยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น เมื่อเรามีข้อมูลมาก
ขึ้น มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านกัญชา จึงได้ปรับปรุงประกาศสมุนไพรควบคุมแบบการควบคุมเพียงช่อดอกกัญชา 
ส่วนอื่นท่ีไม่ใช่ช่อดอกก็ไม่ต้องขออนุญาตในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยเนื้อหาล้อมาจากร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ เป็นหลัก กำหนด
ว่าหากจะนำไปศึกษา จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้า จะต้องขออนุญาตก่อน อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับปรับปรุงจะไม่
กระทบต่อประชาชนที่ขึ้นทะเบียนปลูกกัญชาในระบบ "ปลูกกัญ" ของ อย. แต่หากปลูกแล้วจะทำการค้า ต้องขออนญุาตกรม
แพทย์แผนไทยฯ 
     - นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ส่วนอื่นของกัญชาที่นอกเหนือจากประกาศควบคุมช่อดอก 
เช่น ใบกัญชา กรมอนามัยได้ออกประกาศ สธ. เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ควบคุมสถานประกอบการ ร้านอาหารที่ใช้กัญชาเป็น
ส่วนผสมต้องแสดงเมนูที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมชัดเจน มีคำแนะนำในการบริโภค กลุ่มต้องห้ามรับประทาน หากฝ่าฝืนมีโทษ
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข เจ้าพนักงานตามกฎหมาย คือ บุคลากรสังกัด สธ.  ในระดับพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ดำเนินการตรวจสอบเอาผิดได้ นอกจากนี้ กรมอนามัยยังออกคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณส่วนผสมของกัญชาในเมนูอาหาร
เครื่องดื่ม กรณีวางขายใบกัญชาตามท้องถนนที่เคยเป็นข่าว จะมีการเอาผิดทางร้าน ฐานไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นถือว่าการ
ควบคุมการใช้กัญชาครอบคลุมทั้งต้นอยู่แล้ว 
     - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยยังคงเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ใช้
กัญชาในการประกอบ ปรุงอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ สธ. อย่างเคร่งครัด หากเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายพบการกระทำท่ีฝ่าฝืนประกาศ สธ. สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  
     - นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง 
(ฉบับที่) พ.ศ. กล่าวภายหลังนายอนุทิน ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ระบุว่า เป็นการ
ก้าวข้ามเรื่องการเมือง เพื่อประโยชน์ประชาชน  

- 
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     - พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ขอบคุณท่านอนุทิน และเพื่อความ
ปลอดภัย คงต้องมีรายละเอียดอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพื่อควบคุมส่วนอ่ืน ๆ ของกัญชา 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ 
     - นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
กล่าวถึงกรณี สธ. ออกประกาศควบคุมกัญชา ห้ามขายออนไลน์และผ่านตู้อัตโนมัติ ว่า การห้ามขายถือว่าโอเค แต่ไม่ได้เป็น
มาตรการป้องกันการเสพที่ได้ผล เพราะเด็กที่เสพอาจไปปลูกหรือครอบครัวปลูกแล้วเสพเอง ถือเป็นช่องว่างสำคัญ ถ้าจะใช้
เพื่อการแพทย์จริง ๆ ควรนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม แล้วใช้ประกาศ สธ. เมื่อปี 63 อนุญาตให้นำมาใช้ทางการ
แพทย์ได้ 
เสนอ อย. กำหนดค่ามาตรฐานกลาง ”สารไมทราไจนีน” 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เผยถึงความคืบหน้าการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม ว่า เมื่อสัปดาห์ที่
ผ่านมา ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เร่งรัด ส่งเสริมและสนับสนุนการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอางที่ผลิตจากพืชกระท่อม โดยตัวแทนผู้ประกอบการ ต้องการทราบมาตรฐานกลางในการ
กำหนดสารไมทราไจนีนในผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม เพราะขณะนี้ กำหนดไว้เพียง 0.2 มิลลิกรัมต่อหน่วยเท่านั้น แต่ใบ
กระท่อม 1 ใบ มีสารไมทราไจนีน ประมาณ 1.2-1.6 มิลลิกรัม ทำให้ผู้ประกอบการ ไม่กล้าลงทุน เพราะจะไม่สามารถออก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเห็นผลได้ จึงอยากเข้ามาช่วย อย. ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดมาตรฐานกลางให้สูงขึ้น และยังอยู่ใน
ระดับความปลอดภัย 

- 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

WHO ชื่นชมความเข้มแข็งไทยรับมือโควิด 19 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, mcot, js100, INN, ch7) 
     - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล เผย ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ส่งหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 
และรมว.สธ. ช่ืนชมความเข้มแข็งไทยรับมือโควิด 19 จากการนำเสนอการดำเนินงานของประเทศไทยต่อท่ีประชุมสมัชชาใหญ่
อนามัยโลก เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับและสนใจจากสมาชิกของ WHO เป็นอย่างยิ่ง ทำให้ขณะนี้ตัวอย่างของ
ประเทศไทยถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือแนะนำที่สมาชิก WHO จะนำไปปรับใช้การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโรค
อุบัติใหม่ 

 

ติดโควิดซ้ำเสี่ยงโรคเร้ือรังระยะยาว 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ) 
     - ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์เตือน การติดเชื้อโควิด 19 เป็นกลไกที่ทำให้เกิด
โรคเบาหวาน และอาจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังระยะยาวตามมาได้ อ้างอิงจากงานวิจัยหลายช้ินทั่วโลกที่พบว่าการติดเช้ือโควิด 19 
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ดังนั้น เพื่อเป็นการไม่ประมาท ผู้ที่ติดเช้ือมาก่อนควรระมัดระวัง 
ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อซ้ำ และดูแลสุขภาพ หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ รวมถึงไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ การใส่หน้ากาก
อย่างถูกต้อง ระหว่างดำรงชีวิตประจำวันนอกบ้าน จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก 
     - รายงานการติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 12 พ.ย. 2565 ทั่วโลกติดเพิ่ม 206,768 คน เสียชีวิตเพิ่ม 431 คน ติดเชื้อสะสม 
640,090,911 คน เสียชีวิตสะสม 6,614,897 คน 5 อันดับแรกที่ติดเช้ือสูงสุดคือ ญึ่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ชิลี และอินโดนีเซีย 

- 

          ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.  

4 ข้อเสนอแนะถ่ายโอน 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ 
     - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ประธานคณะอนุกรรมการ MIU วิชาการและติดตามประเมินผลถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ 
อบจ. กล่าวว่า ทีมวิจัย HITAP ได้ศึกษาบทเรียนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของต่างประเทศ พบว่า วิธีกระจายอำนาจมี 4 
ด้าน คือ การตัดสินใจ การบริหารงบประมาณ บริการ และบริหารจัดการ รวมถึงบุคลากร โดยประเทศส่วนใหญ่เลือกกระจาย
อำนาจบางด้าน โดยเฉพาะด้านบริการ พบว่าได้ผลพึงพอใจมากที่สุด  ส่วนข้อเสนอแนะสำหรับไทย คือ 1. ควรกำหนด
เป้าหมายพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยราชการให้ยุ่งยากซับซ้อนน้อยลง มีทรัพยากรทำงานมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถ
ของ อปท.จัดการด้านสาธารณสุข โดยมี สธ.กำกับดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐาน 2. ควรเริ่มกระจายอำนาจบางด้านตามความ
พร้อมของพื้นที่และความเหมาะสมของช่วงเวลา ไม่ควรกำหนดรูปแบบเหมือนกันทุกพื้นที่ เพื่อให้มีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์
มากที่สุด 3. พัฒนาการกระจายอำนาจไปสู่รูปแบบไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งเหมาะสมกับไทยมากที่สุด โดย สธ.มีนโยบายและแผน
ระดับชาติ กำกับมาตรฐาน ติดตามประเมินผล ส่วนระดับพื้นที่เน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทำงาน

- 
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ร่วมกัน พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพที่เชื่อมโยงกันได้ และ 4.มีการกำกับควบคุมจากหน่วยงานส่วนกลาง เช่น มาตรฐาน 
ประเมินผล และปรับเปลี่ยนนโยบายหาจุดสมดุลระหว่างกระจายอำนาจและรวมศูนย์ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

พัฒนา "ส้วมไทย" ตามมาตรฐาน HAS 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ) 
    - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันส้วมโลก 2565 (World Toilet Day 2022) ซึ่งตรงกับวันท่ี 
19 พ.ย.ของทุกปี โดยในปี 2565 รณรงค์ภายใต้แนวคิด “Making the invisible visible : ทำสิ่งท่ีมองไม่เห็น ให้มองเห็นได้” 
โดย สธ. มีนโยบายให้ทุกคนได้ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะทุกครัวเรือน และพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS: สะอาด 
เพียงพอ ปลอดภัย และส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2565 
ของไทย “ท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ ส้วมสาธารณะไทยได้มาตรฐาน” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในสถานที่ต่าง ๆ ได้
ร่วมกันพัฒนาส้วมสาธารณะให้ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน HAS 
     - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยข้อมูลการพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยปี 2562 - 2565 
ได้สุ่มตรวจประเมิน 99,814 แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) 66,907 แห่ง ส่วนผลสำรวจอนามัยโพล พบว่า ส้วม
สาธารณะที่ประชาชนเห็นว่าควรปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ส้วมในตลาดสด รองลงมา คือ สวนสาธารณะ สำหรับส้วมสาธารณะที่
สะอาดที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า รองลงมา คือ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และโรงพยาบาล ดังนั้น วันส้วมโลกปี
นี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่งร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงส้วมสาธารณะของไทยให้ได้มาตรฐาน  

- 

มาตรการความปลอดภัยผู้นำเอเปค 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, 
thejournalistclub, js100, TNN, ch7, soudhitalk, acnews) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ใน
การประชุมสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดความปลอดภัย
ต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขต โดยบูรณาการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก แบ่งการดูแล ดังนี้ 1.จัดทีมปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ฯ ติดตามขบวนผู้นำเขตเศรษฐกิจ ประจำ ณ ที่พัก สถานท่ีจัดประชุม และสถานท่ีจัดเลี้ยง 2.การรักษาพยาบาลและ
การส่งต่อ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยกรมการแพทย์ สสจ. รพ.ตำรวจ รพ.ศิริราช และ รพ.เอกชน 3.การเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะเรื่องของโรคอาหารเป็นพิษและโรคโควิด 19 4.การดูแลความปลอดภัยของอาหาร โดยกรม
วิทย์ฯ จะมีการตรวจสอบสารพิษในอาหาร ส่วนกรมอนามัยและกรุงเทพฯ จะกำกับดูแลผู้ประกอบการอาหารให้เป็นไปตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร และ 5.การดูแลเรื่องสุขภาพจิตของผู้ทำงานและคณะติดตาม นอกจากนี้  ยังจัดทีมปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ฯ ติดตามดูแลคู่สมรสของคณะผู้นำท่ีจะไปศึกษาดูงานในต่างจังหวัด 

- 

เสื้อกันหนาวมือสองเสี่ยงติดสารพัดโรค 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, TNN, chiangmaimews, mcot, thebangkokinsight) 
    - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยข้อมูลคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ฤดูหนาวปีนี้จะมี
อากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา จึงขอแนะนำให้ผู้ที่จะซื้อเสื้อกันหนาวมือสองมาสวมใส่ต้องซักทำความสะอาดก่อน เพื่อ
ป้องกันโรคกลากเกลื้อนจากเชื้อรา โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง เลือกร้านที่สะอาดปลอดภัย ไม่วางเสื้ อผ้ากองไว้กับพื้นหรือ
แขวนเสื้อผ้าติดกันจนแน่น รวมถึงในขณะเลือกซื้อควรสวมหน้ากากปิดปาก ปิดจมูก เพื่อป้องกันการสูดฝุ่นละอองที่มากับ
เสื้อผ้า เลือกเสื้อผ้าที่มีสภาพดี ตรวจสอบรอยด่างดำ รอยคราบสารคัดหลั่ง ไม่ขึ้นรา ไม่มีกลิ่นอับชื้น รวมไปถึงหลีกเลี่ยง 
เสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ ประเภท ขนฟู เนื่องจากทำความสะอาดยาก อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 

- 

เฝ้าระวังปอดพังจากบุหร่ีไฟฟ้า 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, newtv, ch3plus, thaipbs, 
thestandard, isaranews, thebangkokinsight) 
    - นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณี ร.พ.รามาธิบดี แถลงพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรงจาก
บุหรี่ไฟฟ้า (EVALI) ว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลทำให้เกิดโรคและภัยสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปอดอักเสบรุนแรง 
ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ หนาวสั่น ไอ หายใจลำบาก ปวดเมื่อยตามตัว รวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้  จากการเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในไทย พบว่าส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดมีความหลากหลายในส่วนประกอบ บางยี่ห้อ
ไม่สามารถระบุสารตั้งต้นในการผลิต โฆษณาสรรพคุณเกินจริง บิดเบือนข้อมูลว่าดีต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดความหลงเชื่อ เข้าใจ
ผิด และนำไปสู่การใช้ สำหรับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ไฟฟ้า หากมีอาการข้างต้น ให้รีบไปพบแพทย์
เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่ รพ.ใกล้บ้านทันที พร้อมขอความร่วมมือ รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ จัดระบบเฝ้าระวังและรายงาน
ข้อมูลผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าข่ายโรค EVALI ให้กรมควบคุมโรคทราบ 

- 
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แถลงความพร้อมป้องกันโรคปอดอักเสบ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก 
    - มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วม
แถลงความพร้อมประเทศไทยในการป้องกันโรคปอดอักเสบหลังการระบาดโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของโรคและป้องกัน
การเสียชีวิต เนื่องในวันปอดอักเสบโลก 12 พฤศจิกายน 2565 
     - นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักต่อโรคปอดอักเสบ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่มีอุบัติการณ์การเสียชีวิตสูงสุดโรคหนึ่ง และให้ความสำคัญในการดูแล 
ป้องกัน และรักษาโรคอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการที่ผู้กำหนดนโยบายเตรียมพร้อมรับมือในการป้องกันโรคปอดอักเสบ
ด้วยวัคซีน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิต 
     - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแนวทางและนโยบายด้านการดูแลและป้องกันโรคปอด
อักเสบของประเทศไทยว่า กรมควบคุม มีการติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบอย่างใกล้ชิด และพร้อมเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาด รวมทั้งการรณรงค์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และได้
จัดทำประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวไปยังหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ และเตรียมภารกิจในการดูแลประชาชน  
     - นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า โรคปอดอักเสบ สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งนับเป็นหนึ่งใน
เครื่องมือท่ีสำคัญที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพป้องกันไม่ให้ติดเช้ือ สามารถลดความรุนแรงของโรค และป้องกันการเสียชีวิตได้ 
วัคซีนที่สำคัญ ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโควิด 19 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และวัคซีน
ป้องกันโรคปอดอักเสบหรือวัคซีนนิวโมคอคคัส ซึ่งมีการวางแผนจะบรรจุวัคซีนนิวโมคอคคัสในรายการวัคซีนพื้นฐานสำหรับ
เด็กของ สธ. ในอนาคต เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนจำเป็นของเด็กไทย 

- 

แก้ปัญหาผู้ประกอบการโอทอปทำผิดโดยไม่เจตนา 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, mcot, thailandplus, thebangkokinsight) 
     - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนถูกแจ้งจับและปรับเพราะไม่มี
เลข อย. หรือผลิตภัณฑ์แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ว่า อย. และกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกันหารือแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ประกอบการโอทอป โดย อย.ร่วมกับ สสจ.ทุกจังหวัด เตรียมให้การส่งเสริมและสนับสนุนเป็นวิทยากรที่ปรึกษา และให้
คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ท้ังด้านสถานท่ี ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณา 
     - นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมร่วมมือกับ อย. โดยจะ
มอบหมายเจ้าหน้าที่กว่า 3,000 คน ลงพ้ืนท่ีทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาผู้ประกอบการโอทอปกระทำผิดโดยไม่เจตนา 

- 

ภาวะหมดไฟในบุคลากรทางการแพทย์ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ เผยเสียงสะท้อนของหมอจบ
ใหม่ กับภาวะหมดไฟ ที่ส่วนใหญ่ทั่วโลกเจอเมื่อทำงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป แต่ระบบสาธารณสุขไทยแค่ 3 เดือนก็เริ่มมอด
แล้ว เหตุหลายปัจจัย หากผู้บริหารไม่เริ่มแก้ไขอย่างจริงจัง ปัญหาจะยิ่งทวีคูณ กระทบระบบโดยรวม  

- 

ปัญหาเตียงไม่เพียงพอ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook) 
     - เพจไม่ใช่หมอบ่น-aggressivenotdoctor โพสต์ว่า ปัญหาหนึ่งที่ทำให้เตียง รพ. ไม่เพียงพอ คือ คนไข้ที่เจาะคอหรือติด
เตียง ญาติไม่ยอมรับกลับไปดูแลที่บ้าน อ้างเหตุผลต่าง ๆ กลายเป็นเตียงสูญเปล่าเพราะไม่ได้รักษาแล้ว รวมถึงกรณีที่รักษา
แล้ว แต่ต้องพึ่งพิงเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา 

- 

 


